

Số: *181* /TB-ĐHYD

Thái Nguyên, ngày *10* tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược tại Hội nghị tổng kết và tập huấn Cố vấn học tập năm học 2021-2022

Để nâng cao hiệu quả công tác Cố vấn học tập/Giáo viên chủ nhiệm, ngày 16-17/02/2021, Trường Đại học Y - Dược tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cố vấn học tập/Giáo viên chủ nhiệm năm học 2020-2021 và tập huấn công tác Cố vấn học tập/Giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham dự Hội nghị gồm có Ban Giám hiệu, Trưởng, phó phòng, khoa, bộ môn trực thuộc và các cố vấn học tập/ giáo viên chủ nhiệm trong toàn trường. Hội nghị đã tổng kết công tác CVHT/GVCN năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, khen thưởng các CVHT/GVCN có thành tích xuất sắc trong năm học. Hội nghị là diễn đàn để chia sẻ những kinh nghiệm đồng thời cũng là nơi giải đáp các thắc mắc của các CVHT/GVCN trong quá trình thực hiện công tác CVHT/GVCN, đồng thời các CVHT/GVCN đã được tập huấn về các lĩnh vực liên quan đến công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác đào tạo, công tác tài chính, công tác người học, công tác công nghệ thông tin và Đoàn thanh niên, Hội sinh viên....

Sau hai ngày diễn ra Hội nghị, đồng chí PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường kết luận một số nội dung sau:

- Nhà trường ghi nhận sự đóng góp tích cực của các CVHT/GVCN trong năm học 2020-2021, các CVHT/GVCN luôn nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm trong công việc, luôn là sợi dây kết nối chặt chẽ giữa Nhà trường và sinh viên. Đồng thời, Nhà trường trân trọng sự tham gia tình nguyện của các thầy cô và sinh viên trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua.

- Trong năm học 2021-2022, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Nhà trường đề nghị:


+ Các CVHT/GVCN cùng với các đơn vị của Nhà trường tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của CVHT và quán triệt sinh viên thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

+ Với các kiến thức được trang bị cùng với các nội dung được tập huấn trong Hội nghị, CVHT/GVCN cập nhật kịp thời các văn bản mới để hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập: hướng dẫn sinh viên xây dựng, điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp với năng lực; tư vấn một số phương pháp học tập đại học, phương pháp

tự học, phương pháp nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp trong tương lai, tư vấn các lĩnh vực đời sống, xã hội, tình cảm, khuyến khích động viên sinh viên tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Hội,...

+ Các phòng ban chức năng tiếp thu ý kiến đóng góp của CVHT/GVCN để cải thiện các biểu mẫu, tạo thuận lợi trong hoạt động của CVHT/GVCN, góp phần xây dựng ngôi trường học tập lành mạnh, sáng tạo và ngày càng vững mạnh.

+ Nhà trường sẽ xem xét thực hiện tăng thêm số tiền chi hỗ trợ tiền điện thoại đối với các thầy cô là CVHT/GVCN 02 lớp sinh viên trở lên.

Trên đây là Kết luận của Hiệu trưởng Nhà trường tại Hội nghị tổng kết và tập huấn CVHT/GVCN năm học 2021-2022. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm Kết luận này./. 

Nơi nhận:

- BGH;
- Các phòng, khoa, BM;
- CVHT/GVCN;
- Lưu:VT, CTHSSV.



HIỆU TRƯỞNG


PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng